



ประกาศสำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตามวันเวลาและสถานที่ใน  
ตารางสอบดังนี้

การประเมินสมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
ครั้งที่ ๓ (ภาค ค)	ประเมินโดย สอบสัมภาษณ์	วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท	

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกงผ้า สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

/ง)ประกาศ...

ง)ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ และได้รับการเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๓ (ภาค ค) และได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  
สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชัยนาท และทาง <http://pvlo-cnt.dld.go.th/> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับ  
สมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  
คุณสมบัติส่วนบุคคล ครั้งที่ ๓ (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๐๐๒	นางสาวพัสสรณ์ ริวประเสริฐ
๒	๐๐๓	นางสาวภิญญา สิงห์เสริมวงษ์
๓	๐๐๕	นางสาวพิมพ์นันท ทวีปะ
๔	๐๐๘	นางสาวสุรัตนา คงกระพันธ์
๕	๐๑๔	นายศิริมงคล ยอดดำเนิน
๖	๐๑๖	นางสาวสุภาพร ภัคดีไทย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ  
(นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์)